



Sinh Hoạt Ultreya & Thánh Lễ
Tại Trung Tâm Công Giáo, San Jose
Chúa Nhật - Ngày 7 tháng 5, 2023

Bản Tường Trình



<< [Xem Video](#) >>



Buổi sinh hoạt Ultreya hôm nay nhằm vào Chúa Nhật Tuần Thứ V Phục Sinh, cũng nhằm vào tháng hoa và lòng tôn kính Đức Mẹ trong tháng 5, mà có thể nói không một người con dân Việt nào lại không nhớ ông bà ta nhắc nhở:

*"Tháng 5 là tháng dâng hoa
Tháng 10 là tháng Mân Côi Đức Bà."*

Trong tâm tình đó Quý anh chị Cursillistas, đặc biệt là các bạn trẻ háo hức qui tụ về Trung Tâm Công Giáo để bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu đối với Mẹ Maria.

Quý anh chị Cursillistas tới rất sớm để chuẩn bị những bó hoa tươi sắc, cả các con trẻ của quý anh chị cũng có mặt để dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng còn trong trắng đơn sơ để Mẹ dịu dặt các em. Buổi sinh hoạt Ultreya ghi nhận khoảng 160 người.

Đúng 1:45PM buổi sinh hoạt được bắt đầu. Như thường lệ Ca Đoàn Phaolo bắt đầu bài hát De Colores và anh điều hợp chương trình mời chị Thủ Quý Maria Đặng Phương Tần dâng lời nguyện.



Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam

Giáo phận San Jose - California



Hình thức của Ultreya đã được ấn định cụ thể, trước tiên là hội nhóm nhỏ và sau đó là chia sẻ của chứng nhân bằng chính kinh nghiệm sống của họ, để tạo điều kiện sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kito Hữu đích thực đã được khơi dậy trong họ trên khóa 3 ngày



Việc đáng yêu nêu lên ở đây là tôi thấy quý anh chị rất vui và yêu thương nhau, chia sẻ rất ưa là giản dị mặc dù không trong cùng một Decuria.

Một chị chia sẻ chứng nhân nhấn mạnh nguồn ân sủng dồi dào mà Chúa Thánh Thần đã ban tặng cho vị sáng lập viên phong trào Cursillo, Eduardo Bonnin mà nay ân sủng đó vẫn được tuôn trào đến Trường Lãnh Đạo qua kho tàng sách lược đã được dịch và để lại với nhiều ngôn ngữ khác nhau qua bao thời gian. Điều mà chị nhận được là chỉ làm việc nhỏ của phong trào là

giới thiệu sách lược và chia sẻ những tư tưởng nền tảng của Phong Trào Cursillo đến mỗi buổi Ultreya và trường lãnh đạo, đã giúp chị biến đổi trái tim của chị, giúp chị chiến thắng những cám dỗ của cuộc đời nghiêng ngửa. Bài chia sẻ của chị giúp cho quý anh chị khác tiếp cận gần với thần học Kinh Thánh, bắt đầu bằng đời sống khiêm nhường và luôn vui mừng ca tụng Chúa.

Kể đến một anh chia sẻ chứng nhân sống động bằng sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một điều không thể thiếu đối với người Kito Hữu. Trước khi biết rằng mình phải vào bệnh viện chuẩn bị cho ca mổ, anh đã mời Chúa bước vào tiềm thức của mình và thật lạ lùng Ngài đã tăng thêm sức lực cho anh một cách rõ rệt để vượt qua ca mổ và giúp anh thoát qua cơn ngặt nghèo đó. Sự cầu nguyện của anh đã được Chúa nhận



lời, và ân sủng này được tỏa lan đến người phối ngẫu của anh, một bốn đạo mới bây giờ cũng yêu cầu nguyện với Thầy Chí Thánh.

Bài hát “Tâm Tình Hiến Dâng” được quý anh chị ca đoàn cất lên làm cho cả nhà thờ dường như im lặng để cảm tạ tình yêu bao la của Chúa đã ban xuống cho gia đình anh. Bây giờ anh mới nhận thức rằng ước gì anh được có cảm nghiệm sống trong cầu nguyện như bây giờ khi còn trẻ.

Trước khi Thánh Lễ được bắt đầu, đội múa dưới sự hướng dẫn của chị Maria Lê Thị Hoa dâng hoa muôn màu kính Đức Mẹ, để ca tụng Mẹ đẹp nhất trong muôn ngàn phụ nữ, Mẹ đẹp tâm hồn, Mẹ đẹp thân xác. Màn múa xếp theo hình Thánh Giá làm cho tất cả cộng đoàn thêm nhiều niềm tin, cậy, mến nơi Giesu.



Thánh lễ được bắt đầu với sự chủ tọa của Cha Linh Hướng Phong Trào Andrew Nguyễn Vũ, Tuần V mùa phục sinh năm A. Lời Chúa trích theo phúc âm Thánh Gioan 14, 7 thuật lại chuyện Chúa phán cùng các môn đệ rằng, ***“Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”***



Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam

Giáo phận San Jose - California



Cha khuyên răn trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta đều phải chọn con đường cho chúng ta. Nếu chúng ta không đi con đường mà chúng ta biết đó là điều tốt, thì chúng ta không bao giờ đạt được kết quả cả.

Cha chia sẻ trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để chọn con đường cho chúng ta đi, con đường sự nghiệp, con đường học vấn, con đường gia đình, con đường làm bố làm mẹ v.v. nhưng trên hết tất cả chúng ta phải chọn con đường **tâm linh**. Nếu chúng ta chọn con đường tâm linh sai, thì chúng ta không bao giờ đạt tới một đời sống viên mãn.

Khi cha hỏi quý anh chị Cursillistas “Mục đích sống của chúng ta là gì? Nếu mục đích sống của chúng ta là để yêu và được yêu, thì Thiên Chúa là Tình Yêu. Nếu chúng ta muốn biết con đường của chúng ta đi về đâu? thì hôm nay Chúa nói cho chúng ta thấy Ngài là đường, con đường không phải dẫn chúng ta đến học thành công, làm giàu, khỏe mạnh, vinh quang, nhưng con đường của Chúa cho chúng ta gấp trăm ngàn lần chúng ta muốn tìm, đó là con đường về Thiên Quốc, mà không ai biết con đường đi về đâu chỉ có một mình Chúa Giêsu biết mà thôi.

Buổi Sinh Hoạt Ultreya kết thúc và Cha Linh Hướng ban phép lành của ăn mà quý anh chị đã hy sinh lo cho buổi sinh hoạt. Sau đó tất cả quý anh chị đã nán lại trò chuyện, hàn huyên khi gặp lại nhau trong tháng qua và cùng nhau ra về tiếp tục đời sống chứng tá.

Trưởng Khối Truyền Thông
Gioan Danny Vũ Tường Trình